

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบแคบ, ยังรอความชัดเจนจากหลายปัจจัย

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ ขณะที่ตลาดยังคงต้องรอความชัดเจนจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศต่อไป

*ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่การคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดมาตรการกระตุ้นลงอีกนั้น ทำให้ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน

*แม้ความวิตกกังวลกับตลาดเกิดใหม่ เพิ่มความน่าสนใจของเยน ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย แต่นักลงทุนระมัดระวังต่อการขายดอลลาร์มากเกินไป ก่อนการประชุมของเฟด ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ โดยคาดว่าเฟดจะปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน

*นักลงทุนวิตกว่า การถอนมาตรการกระตุ้นของเฟดอาจจะดึงเม็ดเงินออกจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ขณะเดียวกันภาวะสินเชื่อดึงตัวในจีน ก็กำลังจะกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งปัจจัยสองตัวนี้ทำให้มีแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน เผยว่า กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีน เพิ่มขึ้น 6% ในเดือนธ.ค. สู่ระดับ 9.425 แสนล้านหยวน ซึ่งลดลงจากที่เพิ่มขึ้น 9.7% ในเดือนพ.ย.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.914 บาท

*08.58 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.87/92 จาก 32.90/93 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.87/91 จาก 32.91/93 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.56/59 จาก 102.54 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3670/73 จาก 1.3670 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้แกว่งค่อนข้างแคบๆ ปัจจัยในตลาดเป็นเรื่องที่ต้องรอความชัดเจนหมดเลย ทั้งการประชุม FOMC ที่จะเริ่มในวันนี้ แล้วตัวเลขส่งออก กับเงินเฟ้อ ของบ้านเรา ที่จะออกมาในปลายสัปดาห์ เรื่องการเมืองก็ยังคงติดตามต่อ หลังจากที่เมื่อเหตุรุนแรงขึ้นมาเมื่อวันอาทิตย์" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ในกรณีการประชุมเฟด หากมีการปรับลดวงเงินในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ลงอีก หรือมีการส่งสัญญาณว่าจะปรับลดวงเงินที่เหลือให้หมดภายในปีนี้ จะเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินภูมิภาคได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้าง เพราะการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของนายเบน เบอร์นันก์ ในฐานะประธานเฟด

ส่วนการเมืองในประเทศ ก็จะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อเงินบาทเช่นกัน

เพราะใกล้จะถึงวันเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 ก.พ.นี้แล้ว

จากการที่ตลาดยังคงต้องรอความชัดเจนของปัจจัยต่างๆ ต่อไป ทำให้ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบไม่กว้างนัก โดยมีแนวรับที่ 32.95 และแนวต้านที่ 32.85

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้